
 

MINNISBLAÐ 

TIL: STJÓRNAR SSH 

FRÁ: PÁLI BJÖRGVINI GUÐMUNDSSYNI FRAMKVÆMDASTJÓRA SSH 

FYRIR HÖND VERKEFNAHÓPS UM UPPBYGGINGU OG REKSTUR 

Á SKÍÐASVÆÐUNUM. 

EFNI: UPPBYGGING Á SKÍÐASVÆÐUNUM. 

DAGS: 2. JANÚAR 2020. 

  

Staða verkefnis og næstu skref er varða uppbyggingu á skíðasvæðunum. 

1) Veitur hafa afturkallað kæru sína vegna matsskyldu Bláfjallavegar með bréfi til 

Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindmála frá 9. desember 2019. Ástæða 

afturköllunar byggist á fyrirhuguðum mótvægisaðgerðum sem Veitur telja 

nauðsynlegar til að minnka hættu á mengun vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins. Í því 

efni er m.a. fjallað um mótvægisaðgerðir Vegagerðarinnar og ákvörðun veitna 

sveitarfélaganna að setja upp sírita í holu núverandi vinnsluholu skógarsvæðissins 

og borun á fjórum nýjum rannsóknarholum í því skyni að styrkja grunnvatns-og 

rennslislíkans höfuðborgarsvæðisins. 

 

2) Framkvæmdaleyfi vegna framkvæmdanna á skíðasvæðinum verður tekið fyrir til 

umræðu og afgreiðslu hjá Kópavogsbæ þann 6. janúar n.k. Athugasemda- og 

kærufrestur er til 14. febrúar 2020. 

 

3) Að því gefnu að framkvæmdaleyfi verði gefið út um miðjan febrúar 2020 er ekkert 

því til fyrirstöðu að bjóða út fyrsta áfanga framkvæmdanna. Á þeim tímapunkti 

verða útboðsgögn endanlega tilbúin og útboð getur farið af stað. 

 

4) Að framgangi verkefnisins hefur verkefnahópur starfað á undanförnum misserum. 

Lagt er til að verkefnahópurinn starfi áfram og sinni fyrst og fremst samræmingar 

og eftilitshlutverki með framkvæmdinni. Ráðinn verði verkefnastjóri 

framkvæmdanna til að halda utan um stjórn og eftirlit með verkefninu (sjá viðauka 

erindisbréf).  
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Meðfylgjandi minnisblaði þessu eru eftirfarandi gögn: 

 

a) Bréf Veitna frá 9. desember er varðar afturköllun kæru. 

b) Fjárhagsáætlun 2020 fyrir skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins sem samþykkt var 

á eigendavettvangi skíðasvæðanna 4. nóvember 2019. 

c) Tillaga að viðauka við samkomulag um endurnýjun og uppbyggingu á 

mannvirkjum skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Á fundi stjórnar SSH 4. 

nóvember 2019 var framkvæmastjóra falið að vinna að viðauka við samning 

sveitarfélaganna er varðar uppbyggingu á skíðasvæðum höfuðborgarsvæðisins. 

d) Vinna þarf viðauka við samstarfssamning sveitarfélaga um rekstur skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins er rekstrarkostnaður vegna nýrra mannvirkja liggur betur 

fyrir. Áætlanir um hann liggja fyrir í fjárhagsáætlun 2020. 

e) Viðauki við erindisbréf verkefnahóps vegna uppbyggingar og reksturs 

skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. 

Önnur gögn til upplýsinga: 

f) Samstarfssamningur sveitarfélaga um rekstur Skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins frá 7. nóvember 2016. 

g) Samkomulag um endurnýjun og uppbyggingu á mannvirkjum skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins frá 7. maí 2018. 

h) Erindisbréf verkefnahóps vegna uppbyggingar og reksturs skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins frá 5. mars 2018. 

 

 

 

Páll Björgvin Guðmundsson 

framkvæmdastjóri SSH 

 


